

บทที่ 5
สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง "ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพต่อคริสต์ศาสนา"
โดยมีจุดประสงค์ของการวิจัยคือ สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคริสต์ศาสนา

วิธีการวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคปกติที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2543 โดยแจกแบบสอบถาม 500 ชุด ไปยังคณะต่างๆ ตามสัดส่วนเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปลายปิด จำนวน 30 ข้อคำถาม การจำแนกความคิดเห็นแต่ละข้อ ได้ใช้การคำนวณและเสนอเป็นค่าร้อยละ

ผลการวิจัย

ในการเสนอผลการวิจัย ได้จำแนกความคิดเห็นไว้ ดังนี้

ก. ความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีต่อสถาบันคือ มหาวิทยาลัยพายัพ

ร้อยละ 46.6 เห็นว่ามหาวิทยาลัยพายัพเป็นสถาบันที่นักศึกษามีความพึงพอใจในการเลือกเข้าศึกษา

ร้อยละ 44.6 เห็นว่ามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันที่ตอบสนองทางการศึกษา

ร้อยละ 50.0 มีความภูมิใจในสถาบันแห่งนี้

ข. ความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีต่อกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาและวิชาคริสต์ศาสนา

ร้อยละ 26.5 เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเลิกจัดประชุมใหญ่

ร้อยละ 29.7 ได้รับความประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมใหญ่

ค. ความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีต่อกิจกรรมทางคริสต์ศาสนาไม่แง่เป็นประโยชน์

ร้อยละ 41.3 เห็นว่าการจัดสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ทำให้นักศึกษาพบวิธีแก้ปัญหาชีวิต

ร้อยละ 35.3 เห็นว่าการอบรมทางคริสต์ศาสนา ช่วยให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ง. **ความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีต่อวิชาที่สอนเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา**

ร้อยละ 32.5 เห็นว่าไม่ควรมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา

ร้อยละ 44.1 เห็นว่าควรจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับคริสต์ศาสนามากกว่านี้

จ. **ความคิดเห็นของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีต่อความเชื่อ คำสอนและวิถีชีวิตของชาวคริสต์**

● **พระเจ้า**

ร้อยละ 32.8 ไม่เห็นว่าคำสอนเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระ

ร้อยละ 31.4 เห็นว่าความเชื่อในพระเจ้า ทำให้ชาวคริสต์ขาดอิสระทางความคิด

ร้อยละ 32.4 ไม่เห็นว่าความเชื่อวางใจในพระเจ้า ทำให้ชาวคริสต์ไม่ดำเนินต่อสู้อันตรายในชีวิตประจำวัน

ประจำวัน

● **ความเชื่อเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และวันสิ้นโลก**

ร้อยละ 36.0 เห็นว่าการฟื้นคืนพระชนม์เป็นเรื่องที่ขัดกับวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 39.2 เห็นว่าการฟื้นคืนพระชนม์เป็นเรื่องที่สร้างขึ้น เพื่อชักจูงให้คนรับเชื่อในศาสนา

ศาสนา

ร้อยละ 35.8 เห็นว่าคำสอนเรื่องวันสิ้นโลก(วันพิพากษา) เป็นเพียงอุบายที่สอนให้คนทำความดี

ความดี

● **วิถีชาวคริสต์ในแง่ปัจเจกบุคคล**

ร้อยละ 39.0 เห็นว่าชาวคริสต์ควรปฏิบัติตามหลักคำสอนอย่างเคร่งครัด

ร้อยละ 40.3 เห็นว่าคำสอนของศาสนาคริสต์ มีส่วนช่วยให้ชาวคริสต์แก้ปัญหาชีวิตได้

ร้อยละ 37.6 เห็นว่าการเข้าใจหลักคำสอนมีส่วนช่วยให้ชาวคริสต์เข้าใจชีวิตได้ดีขึ้น

ร้อยละ 47.4 เห็นว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ชาวคริสต์มีความเชื่อน้อยลง

ร้อยละ 62.6 ไม่เห็นว่าคริสต์ศาสนาเหมาะกับคนจน

● **วิถีชาวคริสต์และหลักคำสอนในแง่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม**

ร้อยละ 34.4 เห็นว่าชาวคริสต์ควรมีความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอื่นๆ

ร้อยละ 40.3 เห็นว่าชาวคริสต์ควรมีส่วนร่วมในชุมชนโดยไม่แบ่งแยกศาสนา

ร้อยละ 43.3 เห็นว่าคำสอนของคริสต์ศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้

ร้อยละ 35.2 เห็นว่าคำสอนของคริสต์ศาสนาไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้

ร้อยละ 43.4 เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนที่ว่า "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง"

สันติสุขจะเกิดขึ้นในสังคมโลก

ข้อบกพร่องในการวิจัยและเสนอแนะ

1. ข้อความที่ใช้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคริสต์ศาสนามีน้อยเกินไป ควรเพิ่มคำถามที่เกี่ยวกับศาสนธรรม(คำสอน ความเชื่อ) ศาสนพิธีหรือแม้แต่ศาสนบุคคล ฯลฯ
2. ข้อความบางข้ออาจขาดความชัดเจน จึงทำให้นักศึกษาตอบในระดับความคิดเห็นปานกลาง
3. ข้อความบางคำ เช่นคำว่า "พระเจ้า" อาจเป็นคำที่คลุมเครือสำหรับนักศึกษาเพราะไม่ได้นิยามไว้
4. ข้อความบางคำอาจจะมีความหมายลึกเกินไปเนื่องจากเป็นศัพท์ทางคริสต์ศาสนาซึ่งบางคำเป็นคำเฉพาะและมีความหมายเฉพาะ เช่น การฟื้นคืนพระชนม์ วันพิพากษา เป็นต้น

ข้อบกพร่องดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ทำวิจัยในประเด็นนี้ต่อไป ได้รับทราบและพยายามกำหนดข้อความในการสำรวจความคิดเห็นทางคริสต์ศาสนาให้เจาะจงประเด็นหรือครอบคลุมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆให้มากกว่านี้และควรศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน โดยกำหนดหัวข้อการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง เช่น ศึกษาความคิดเห็นนักศึกษานักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธที่มีต่อคริสต์ศาสนา ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพยาบาลพระพิรุณที่มีต่อคริสต์ศาสนา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการทราบความคิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อคริสต์ศาสนา

ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มได้แก่ จำนวนของนักศึกษาคณะศาสนศาสตร์ที่ได้จากการคำนวณสัดส่วน อาจจะไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของประชากรนักศึกษาคณะศาสนศาสตร์ และความคิดเห็นที่นักศึกษาคณะนี้ได้ เนื่องจากจำนวนของนักศึกษาที่ได้ตอบแบบสอบถามนี้มีจำนวนน้อยมาก

อนึ่งการแจกแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ในการแจกแบบสอบถามไปยังผู้ตอบให้กรอกความคิดเห็นเพียงฝ่ายเดียว บางครั้งผู้ตอบคำถามไม่พยายามตอบตรงกับความเห็นของตนเอง อาจจะเป็นเพราะเวลาหรือความไม่ตั้งใจจริง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การสำรวจความคิดเห็นขาดความสมบูรณ์ได้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรเพิ่มเรื่องการสัมภาษณ์

ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีผู้สนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยในลักษณะเช่นนี้ ควรเพิ่มการศึกษาและวิจัยทางสถิติให้มากกว่านี้เพราะความคิดเห็นทางศาสนาเป็นเรื่องนามธรรม แต่เมื่อเราพยายามทำให้เป็นรูปธรรมโดยการใช้ตัวเลขทางสถิติก็ควรเพิ่มวิธีการทางสถิติให้มากกว่านี้ เพื่อความน่าเชื่อถือทางข้อมูลและเพื่อรับทราบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น หรือเลือกศึกษาเชิงเหตุผลหรือวิธีการคิดของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อคำสอนหรือเรื่องในศาสนา เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความก้าวหน้าและเป็นการศึกษาในระดับลึก